

Số: /TB-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 3 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2023 và thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị**

Ngày 28/02/2023, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: lãnh đạo Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và đại diện lãnh đạo Công đoàn cơ sở Trung tâm - Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong những tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, việc thực hiện dân chủ tại đơn vị và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác thông tin truyền truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp, nhất là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng một số tin bài của đài truyền thanh ở cơ sở chưa cao, chất lượng phong trào tập luyện một số môn thể thao để phát hiện, bồi dưỡng vận động viên mới tham gia vào các đội tuyển và các giải thi đấu vẫn còn hạn chế; phát triển các hoạt động võ cổ truyền chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, câu lạc bộ bài chòi chưa có nhiều hoạt động nổi bật, thư viện chưa thu hút được nhiều bạn đọc. Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, qua báo cáo của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, những vấn đề lớn, những nội dung cần thiết đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc, thống nhất trong tập thể đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến việc chi tiêu nội bộ, thu - chi tài chính và chế độ cho viên chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. Một số khó khăn đơn vị gặp phải như: Biên chế viên chức được giao

cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện là 20 người, hiện đang có 17 người nên thiếu hụt về nhân lực, đơn vị đang quản lý 04 địa điểm cần thuê hợp đồng bảo vệ kinh phí giao tự chủ một phần đối với đơn vị sự nghiệp công lập nguồn thu đạt thấp, nên khó khăn trong việc cân đối kinh phí chi trả chế độ ngoài giờ cho viên chức, chưa có kinh phí hợp đồng lái xe để phục vụ tuyên truyền lưu động và vận chuyển thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao. Để khắc phục khó khăn, hạn chế thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được UBND huyện giao trong năm 2023, yêu cầu:

1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023 đến từng bộ phận và viên chức của đơn vị để nắm bắt, chủ động tham mưu tổ chức thực hiện. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo Công đoàn thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, hoàn cảnh, đời sống của mỗi viên chức, người lao động của đơn vị để kịp thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị. Thực hiện tốt việc tập hợp, quy tụ và xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó nhân viên trong toàn đơn vị thành một khối thống nhất, cùng nhau nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về công tác thông tin tuyên truyền: Phần lớn các đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp để phục vụ nhu cầu của Nhân dân địa phương và đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, một số tin bài có chất lượng chưa cao, đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn cho nhân viên đài truyền thanh các xã, thị trấn để nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

3. Đối với công tác thể dục thể thao đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thi đấu các bộ môn ở các lứa tuổi để phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân mới có năng khiếu chuẩn bị nguồn lực vận động viên kế cận của huyện tham gia các giải thi đấu thành tích cao.

4. Về việc phát triển bộ môn võ thuật cổ truyền, hiện nay trên địa bàn huyện có các võ đường và phòng tập được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và phục vụ du khách tham quan, tuy nhiên để nâng cao chất lượng đào tạo đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tổ chức giao lưu, học hỏi, thi đấu giữa các võ đường trong huyện, kể cả đề xuất tổ chức học tập kinh nghiệm ở các võ đường, phòng tập trong tỉnh.

5. Để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ bài chòi đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện hướng dẫn câu lạc bộ nên có kế hoạch hoạt động cụ thể và định hướng phát triển lâu dài, trong đó chú trọng phát

triển thành viên câu lạc bộ, bồi dưỡng các nhân tố hạt nhân, tham mưu tổ chức cuộc thi liên hoan các câu lạc bộ bài chòi giữa các địa phương trong huyện để duy trì và phát triển môn nghệ thuật này.

6. Về hoạt động của thư viện yêu cầu chỉ đạo kiểm tra lại các đầu sách, cơ sở vật chất phục vụ bạn đọc và có giải pháp thu hút học sinh và Nhân dân đến đọc sách, nghiên cứu tài liệu nhằm phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện.

7. Về cảnh quan môi trường xung quanh cơ quan Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đề nghị đơn vị thực hiện chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp, đối với cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp có văn bản trình UBND huyện xem xét.

8. Về nguồn nhân lực (số người làm việc), giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu đề xuất UBND huyện cân đối biên chế năm 2023 đề xuất bổ sung cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đối với việc hợp đồng bảo vệ và nhân viên lái xe của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đề nghị Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện căn cứ các quy định liên quan và đề án vị trí việc làm hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

9. Riêng đề xuất hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đề nghị đơn vị có văn bản đề nghị cụ thể đối với những nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch và chưa được giao dự toán năm 2023 gửi UBND huyện xem xét.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện;
- Phòng VH&TT huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- C,PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Ngọc Mai**